
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 393  —  326. mál.

Fyrirspurn
til umhverfisráðherra um ráðstöfunarfé ráðherra.

Frá Margréti Tryggvadóttur.

1. Hversu mikið hefur ráðstöfunarfé ráðherra verið síðastliðin fimm ár, sundurliðað eftir
árum?

2. Hvernig hefur ráðstöfunarfénu verið varið síðastliðin fimm ár, sundurliðað eftir árum?

Skriflegt svar óskast.


